

1 พฤศจิกายน 2567

เรียน ผู้จัดการ

ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทุกแห่ง

ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่ง

ที่ ก.ล.ต.นด.(ว) 61/2567 เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การฝาก
สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน (staking)

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์กำกับดูแล โทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ (“utility token”) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน (“staking”) ประกอบด้วย

1. กำหนดให้ utility token ที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ (“utility token กลุ่มที่ 1”) พร้อมใช้ได้รับยกเว้นการขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องไม่มีการใช้ staking เว้นแต่เป็นการ staking ในลักษณะที่กำหนด¹

2. กำหนดให้การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ utility token กลุ่มที่ 1 พร้อมใช้และไม่พร้อมใช้ ได้รับยกเว้นการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องไม่มีการนำไปใช้ staking เว้นแต่เป็นการ staking ในลักษณะที่กำหนด²

3. ผู้ขออนุญาตเสนอขาย utility token ดังต่อไปนี้ ต้องไม่มีนโยบายให้ผู้ถือโทเคนดิจิทัลนำโทเคนดิจิทัลดังกล่าวไป staking เว้นแต่เป็นการ staking ในลักษณะที่กำหนด

3.1 utility token ไม่พร้อมใช้

3.2 utility token ที่มีได้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอุปโภคบริโภคหรือเป็นการรับรอง (certificate) หรือแทนเอกสารสิทธิใด ๆ (“utility token กลุ่มที่ 2”) พร้อมใช้และผู้ถือโทเคนดิจิทัลประสงค์จะนำไปซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล

¹ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2567 เรื่อง การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขาย โทเคนดิจิทัลต่อประชาชนมาใช้บังคับกับการเสนอขายโทเคนดิจิทัลบางลักษณะ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567

² (1) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2567 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล หรือผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (2) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2567 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 (3) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 20/2567 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567 และ (4) ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 21/2567 เรื่อง การกำหนดลักษณะการจัดการเงินทุนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทการเป็นผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567

4. ห้ามศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการซื้อขายโทเคนดิจิทัล³ ที่มีการใช้ staking เว้นแต่เป็นการ staking ในลักษณะที่กำหนด ทั้งนี้ มีบทเฉพาะกาลรองรับให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการโทเคนดิจิทัลที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ โดยศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ staking และข้อมูลแหล่งที่มาของผลประโยชน์จากการ staking ที่ผู้ออกโทเคนดิจิทัลเปิดเผยไว้อย่างเป็นทางการ⁴

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ขอเรียนว่า การออกหลักเกณฑ์ staking ข้างต้น เป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนจากความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยมีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากและการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เนื่องจากการให้บริการในลักษณะดังกล่าวยังไม่ถูกกำกับดูแลจากภาครัฐ รวมทั้งมีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่ประสบปัญหาด้านขาดสภาพคล่องจนต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ⁵

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสามารถถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้อย่างเหมาะสม ทั้งในด้านการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัล และการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการคัดเลือกและทบทวนคุณสมบัติของโทเคนดิจิทัลมาให้บริการของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ staking โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ขอความร่วมมือศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัลพิจารณาเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ staking ของโทเคนดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ผู้ลงทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลและมีข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนอย่างเพียงพอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนภนวลพรรณ ภาสันต์)

ผู้ช่วยเลขาธิการ

เลขาธิการแทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย การชักชวนความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นของหลักเกณฑ์การฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อรับผลตอบแทน (staking)

ฝ่ายนโยบายสินทรัพย์ดิจิทัล

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2263-6370

³ ได้แก่ โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) และ utility token กลุ่มที่ 2 พร้อมใช้และไม่พร้อมใช้

⁴ ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 22/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2567

⁵ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 6/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เพื่อห้ามผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลให้บริการหรือสนับสนุนการให้บริการ deposit taking & lending